
 

สรุปผลการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  
“สถาบันเด็ก 25 ปี แห่งความภาคภูมิใจ” 

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา  07.00-15.00 น. 
จัดโดย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 

ณ ห้องประชุมนิตยา คชภักดี ชั้น 3 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
 

 
 

เนื่องด้วยวันที่ 2 ตุลาคม พุทธศักราช 2565  สถาบันมีอายุครบ 25 ปี ของการก่อตั้งสถาบันแห่งชาติเพ่ือ
การพัฒนาเด็กและครอบครัว ในโอกาสนี้ สถาบันได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล “สถาบันเด็ก 25 ปี แห่งความภาคภูมิใจ” เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 
เวลา  07.00-15.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ 

1. เพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่สถาบันและบุคลากรสถาบัน 
2. เพ่ือสร้างความผูกพันองค์กร ระหว่างบุคลากรสถาบัน ศิษย์เก่า และผู้เกษียณอายุราชการและ

เกษียณอายุราชการหรือผู้เกษียณอายุงาน และสนับสนุนโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ของสถาบัน   
3. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีงาม ระหว่างสถาบัน หน่วยงานภายในภายนอกมหาวิทยาลัย และ

สมาชิกเครือข่ายของสถาบัน 
            กิจกรรมในงาน นอกจากจัดให้มีพิธีการทางศาสนาเพ่ือความเป็นสิริมงคลแล้ว สถาบันยังได้จัดกิจกรรม  

• การแสดงวีดิทัศน์เชิดชูเกียรติ แด่ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิตยา  คชภักดี อดีตผู้อ านวยการ 
ผู้ก่อตั้งสถาบัน  

• การแสดงวีดิทัศน์ 25 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว : 
บทบาทสถาบันกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยท่านผู้ร่วมก่อตั้งสถาบัน รศ.ดร.นัยพินิจ  คชภักดี รองศาสตราจารย์ อดีต
ผู้อ านวยการสถาบัน รองศาสตราจารย์ ดร.สายฤดี วรกิจโภคาทร และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว  ทรี
ปาตี และผู้อ านวยการท่านปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ นายแพทย์   อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์  

• พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น  



 

• พิธีมอบรางวัลการประกวดค าขวัญ หัวข้อ “สถาบันเด็ก 25 ปี ก้าวต่อไปเพื่อความยั่งยืน” 
• กิจกรรม NICFD TALK  “25 ปี จากอดีตสู่ปัจจุบัน เพ่ือก้าวต่อไปที่ยั่งยืน” โดยศิษย์เก่าระดับ

บัณฑิตศึกษา และศิษย์เก่าศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยของสถาบัน 
• งานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการและเกษียณอายุงาน “จากวันวานที่พากเพียร สู่วัน

เกษียณที่ภาคภูมิ”  โดยในปี 2565 มีผู้เกษียณอายุงาน จ านวน 3 ท่าน ได้แก่  นางสาวชัชชนัน     เทพพาณิชย์  
นางสาววัฒนา พรรษา และนายวิสุทธิ์  ธนูศร 

นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ 3 ชุด ดังนี้ 
• นิทรรศการหอเกียรติยศและแรงบันดาลใจนิตยา คชภักดี   
• นิทรรศการ นิตยา คชภักดี ปูชนียบุคคล 
• นิทรรศการนัยพินิจ คชภักดี ปูชนียบุคคล : บิดาแห่งประสาทวิทยาศาสตร์ไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
  
 
 
 
 
  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิวัฒน์  เจี่ยวิวรรธน์กุล รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองศาสตราจารย์  นายแพทย์อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อ านวยการสถาบัน กล่าวเปิดงาน  
ขอขอบคณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานสถาปนาสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว            

ณ วันนี้ครบรอบ 25 ปีของการก่อตั้งสถาบัน และเริ่มท างานตั้งแต่ปี 2540 มีหลายผลงานของสถาบันที่เป็นความ
ภาคภูมิใจของสถาบันทุกคน มีหลายท่านที่เป็นผู้เริ่มต้นท างานตั้งแต่ พ.ศ. 2540 และท างานมาจนถึงทุกวันนี้  

เราภาคภูมิใจที่สถาบันเป็นผู้ริเริ่มการประเมินพัฒนาการเด็ก จนทุกวันนี้นโยบายการประเมินเด็กปฐมวัย 
ถูกปลูกฝังไว้ทั่วประเทศด้วยเครื่องที่เรียกว่า ISBM  เราภูมิใจในเรื่องของ Meka Skill ที่เริ่มต้นที่เรา และเป็นฐาน
เชื่อมโยงกับการส่งเสริมพัฒนาการที่เรียกว่า Executive function (EF)  ซึ่งเป็นความร่วมมือของฝ่ายการศึกษา
และฝ่ายระบบประสาทวิทยาศาสตร์ จนปัจจุบันนี้เราพบว่ามีความสอดคล้องกับทักษะศตวรรษที่ 21 ที่เป็นทักษะ
การด ารงอยู่ในโลกอนาคตที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  เราภูมิใจในการท างานกับวัยรุ่น ทั้งการประเมิน
สุขภาพจิตและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กวัยรุ่น ในการดูต้นทุนการพัฒนาของพวกเขา  จนกระทั่ง
ทุกวันนี้ เราเห็นว่า  วัยรุ่นเป็นพ้ืนที่ที่ต้องมีการท างานมากข้ึน  และปกป้องพวกเขาจากสิ่งเลวร้ายที่อยู่รอบตัวเขา  

ผลงาน 25 ปีที่ผ่านมา เป็นผลงานที่ภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนที่ได้มีส่วนร่วม  อย่างไรก็ตาม ภาวะการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศและของโลกที่เลวร้าย มีเด็กหลายคนต้องตกอยู่ใน
ความยากล าบาก และชีวิตของพวกเขาไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์ของสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว เรามีอาจารย์และบุคลากรที่ลงแรงพยายามท าให้สังคมมีความเป็นธรรม เราท า Inclusive society เรา
ท าคลินิกพิเศษ ดูแลเด็กพิเศษ เราส่งทั้งเด็กพิเศษ  เด็กพิการ และเด็กที่ถูกกระท ารุนแรงทางสังคมเข้าสู่ห้องเรียนที่
เราเรียกว่าห้องเรียน Inclusive เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือให้การพัฒนาเด็กและเยาวชนมีความเสมอภาค         
ลดความเหลื่อมล้ า เรายังคงประทับใจที่ในครั้งหนึ่ง นับเป็นผลงานของทุกคนในสถาบันในการจัดโครงการค่ายเล่น
รอบเมือง  ในการน าเด็กมาเรียนรู้สิ่งเรียนรู้รอบตัว  เราจัดกิจกรรมที่มีเด็กที่มีฐานะ และน าเด็กที่อยู่ในภาวะ
ยากล าบากเข้ามามีส่วนร่วม  เราได้พบเห็นเด็กคนหนึ่ง ที่ปู่ย่าเป็นคนติดยาเสพติด และทอดทิ้งคุณพ่อของเด็ก มี
ผู้หญิงคนหนึ่งมารับเลี้ยงดู จนกระทั่งคุณพ่อขายยาเสพติด ถูกจับเข้าเรือนจ า  คุณแม่ติดเชื้อ HIV  ตัวลูกได้เข้า  
จากความช่วยเหลือของกระทรวงพัฒนาสังคมฯ  เราไปรับเด็กคนนี้มาเข้าร่วมค่ายของเรา ต่อมาเราได้ท างาน
ร่วมกับมูลนิธิเด็ก บ้านทานตะวัน และหมู่บ้านเด็ก เราน าเด็กคนนี้ส่งเข้าไปพัฒนาทีห่มู่บ้านเด็ก ต่อมาเราได้ท างาน



 

ร่วมกับโรงเรียนเอกชน ทีช่ื่อโรงเรียนปัญญาเด่น จังหวัดเชียงใหม่  และน าเด็กคนนี้ไปรับทุนและเรียนอยู่ที่โรงเรียน
ปัญญาเด่น ซึ่งเป็นโรงเรียนอินเตอร์ ทุกวันนี้เขาพูดภาษาอังกฤษได้ มีความเป็นอยู่ที่ดี  ผลการเรียนดี  พูด
ภาษาอังกฤษได้ มีการเติบโตที่มีอนาคต  เราตัดวงจรชั่วร้ายสองรุ่นของเขาที่ติดคุกมาจนรุ่นเขา เรามีความหวังว่า
การพัฒนาความรู้ที่เราท าอยู่จะไป ต้านแรงของการเติบโตทางเศษฐกิจที่เลวร้าย  และการเติบโตทางสังคมที่ส่งผล
กระทบต่อเดก็และครอบครัว เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นธรรม และหวังว่าการสร้างองคค์วามรู้และสร้าง
คนที่จะไปช่วยกันสร้างสังคมท่ียั่งยืนต่อไปในอนาคต    

ความรู้ของเราจะถูกน าไปใช้ในการก าหนดนโยบายสาธารณะ  ที่จะช่วยเด็กมากกว่าคนสองคนที่เรา
ประสบอยู่  แต่ให้เป็นประโยชน์กับเด็กทั้งประเทศ ความรู้ที่เราสร้างขึ้นจะไม่ใช่การผลิตนักศึกษาปริญญาโทเพียง
ไม่กี่คน แต่จะน าไปสู่ตลาดการเรียนรู้ขนาดใหญ่ที่มีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  น าไปสู่การเตรียมทรัพยากร
มนุษย์ ครอบครัว สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  

ขอขอบคุณท่านที่มาเสริมก าลังในภายหลัง ท่านที่เกษียณแล้วยังมาร่วมงานกับเรามาช่วยสอนมาช่วย
ท างาน รวมทั้งท่านผู้เกษียณที่ใช้คลังปัญญาของท่านมาท างานต่อเนื่องกับเรา    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ 
กล่าวอวยพรในนามท่านอธิการบดี  ท่านมอบหมายให้มาร่วมภาคภูมิใจ  ขอน าส่งความหวังดีของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยมาให้สถาบัน  ทั้งแสดงความยินดี ร่วมชื่นชม และภาคภูมิใจให้กับสถาบัน ในผลงานของสถาบันตามที่
ท่านผู้อ านวยการได้น าเรียนไปแล้ว  

ผมมาในหลายบทบาททั้งในในฐานะผู้ตรวจเยี่ยม ประทับใจผลงานของสถาบัน  ได้ลงไปเยี่ยม ศูนย์พัฒนา
เด็ก  ได้พบเห็นและได้ชื่นชมผลงานของสถาบันมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย  คลินิกเด็กและ
วัยรุ่น หรือในเรื่องการน าเด็กพิเศษ ให้เข้ามาเรียนในชั้นเรียนร่วมกับเด็กปกติได้  ซึ่งตอบโจทย์  SDGs ในเรื่อง  
Inclusive society  สังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง หรือสังคมที่มีส่วนร่วม  การที่สถาบันเปิดโอกาสหรือท าเป็น
ต้นแบบให้ทุกคนเห็นว่า เด็กพิเศษสามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้  เป็นเรื่องน่าชื่นชม และเป็นต้นแบบให้
หน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป   



 

 
ในส่วนของนโยบายมหาวิทยาลัย  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านวิจัย ยุทธศาสตร์ที่  1  เป็นเรื่องการศึกษา และ

ในยุทธศาสตร์ที่ 3  เป็นเรื่องของการบริการวิชาการ แต่บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล ไม่ได้บริการ
วิชาการแบบที่คนอ่ืนท า เราต้องการจะเป็นผู้ชี้น านโยบายเชิงสังคมให้กับประเทศ เราต้องการจะเป็น Trend 
Setter   คือคนตั้งกฎตั้งเกณฑ์ คนที่เป็นต้นแบบ มองมาจากมหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนา
เด็กและครอบครัวจะโดดเด่นทั้งสองประเด็น ทั้งการเป็นผู้ชี้น าทางสังคม โดยเฉพาะด้านการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว รวมทั้งการเป็น Trend Setter ตัวอย่างเช่น ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยที่ บุคลากรที่ท างานอยู่ในศูนย์
พัฒนาเด็ก เราต้องภูมิใจว่า เราไม่ใช่ดูแลเด็กไม่กี่คนที่สถาบันดูแล แต่เราท าเป็นต้นแบบในการดูแลเด็กให้ทั่ว
ประเทศ โดยเฉพาะในช่วงโควิด  ผอ.อดิศักดิ์ เข้าไปน าเสนอการเปิดศูนย์เด็กต่อคณะผู้บริหารหลายครั้ง ในขณะที่
ทุกคนหลบไปอยู่ในที่ตั้ง แต่ทานอาจารย์อดิศักดิ์ บอกว่าเราท าแบบนั้นไม่ได้  เราต้องท าเป็นต้นแบบ ว่าเราสามารถ
ดูแลเด็กในช่วงวิกฤตโควิดได้อย่างไร  ซึ่ง ได้รางวัล Policy  Advocacy award ของมหาวิทยาลัย และได้
แลกเปลี่ยนกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ัวประเทศ   ถือเป็นสิ่งที่พวกเราและบุคลากรในห้องนี้ช่วยกันท า  ขอปรบมือให้
ทุกคน  นี้เป็นตัวอย่างหนึ่ง ในหลายตัวอย่าง  เชื่อว่าทางสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว จะ
สามารถเป็นปัญญาของแผ่นดินในด้านการพัฒนาเด็กและครอบครัวให้กับประเทศชาติต่อไป  ในนามของ
มหาวิทยาลัยมหิดลขอเป็นก าลังใจ ชื่นชมและร่วมภาคภูมิใจกับชาวสถาบันอย่างจริงใจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NICFD TALK “25 ปี จากอดีตสู่ปัจจุบัน เพ่ือก้าวต่อไปที่ยั่งยืน” โดย ศิษย์เก่าสถาบันแห่งชาติเพ่ือการ

พัฒนาเด็กและครอบครัว  
1. อาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ                                                               
    รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
     ในฐานะศิษย์เก่าได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์จากอาจารย์ผู้สอนโดยเฉพาะหมอนิต (รศ.พญ.นิตยา 
คชภักดี) ที่ไม่ได้สอนธรรมดา แต่เป็นอาจารย์ต้นแบบ ที่ให้ความส าคัญในการสอนและการทุ่มเพ่ือสร้างคน 

ตนได้น าความรู้จากสถาบันไปใช้ในการท างาน  ปัจจุบันพบว่าเด็กเล็ก มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงเร็วมาก  
คุณครูรับมือไม่ไหว  ไม่ทราบว่าเป็นผลมาจากการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิดเป็นเวลานานด้วยหรือไม่  
มีพฤติกรรมเปลี่ยนไป เช่น เด็ก ป.6 มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศมาก เช่น ถอดกางเกงเพ่ือน  
ภาวะความเครียด มีการกรีดข้อมือตัวเอง เป็นต้น 

2. ดร.อริญชยา ตรีคุณประภา                
           ประธานกรรมการมูลนิธิแรบไบต์ CEO บริษัท Happy Net                
                หัวหน้าศูนย์วิจัยและออกแบบงานสร้างสรรค์ (RCDC) คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและ   การออกแบบ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

    เรียนจบด้าน ICT  การข้ามศาสตร์ ท าให้ตนเองมีความแตกต่างจากคนอ่ืน สามารถพูดถึงพัฒนาการ
เด็ก  นอกเหนือจากการออกแบบ การสร้างสีสัน การมาเรียนองค์ความรู้เกี่ยวกับมนุษย์ สามารถน าไปต่อยอดได้ทุก
เรื่องไม่ว่าจะท าอะไรก็ตาม การน าองค์ความรู้ด้านพัฒนาการมนุษย์ไปใช้ในงาน ท าอย่างไรให้เรียนรู้ได้ดีที่สุด น า



 

ความรู้ด้านพัฒนาการไปใช้ด้วย  ได้มีโอกาสท าหลักสูตร สื่อการสอน  รายการโทรทัศน์  การสอนความคิดแบบ
โปรแกรมเมอร์   สอน Coding  แต่ไม่ได้หวังให้เขียนโค้ด  แต่เป็นการสอนการแก้ไขปัญหาเป็น 
 

เมื่อมองจากภายนอก หากแบ่งสองกลุ่ม   
education service โดยหลักสูตรเดิมที่ได้มาเรียนชอบมาก  แต่ควรเปิดกว้างให้กับกลุ่มที่แตกต่างออกไป 

เช่น ผู้ปกครอง ร้านขายของเล่น  หากเข้าใจด้านพัฒนาการจะสามารถเข้าใจท างานได้ตอบโจทย์มากข้ึน 
ท าให้ระยะเวลาในการเรียนที่สั้นลง เป็นระยะสูตรระยะสั้น  ผู้บริหารของสถาบันมีวิสัยทัศน์ในเรื่องนี้อยู่

แล้ว  ท าให้ได้รู้เรื่องเฉพาะเรื่องท่ีต้องการรับรู้   
Profession service  สถาบันมีภารกิจที่ให้ความช่วยเหลือหน่วยงานจ านวนมาก และบุคคลทั่วไป/ภาค

ประชาชน โดยองค์ความรู้มีมากอยู่แล้วท าอย่างไรจะให้ผู้ปกครอง ที่ฝากครรภ์ที่โรงพยาบาล มาฝากดูแลเรื่อง
พัฒนาการที่สถาบัน  ศูนย์ฝึกพัฒนาการเด็ก 0-3 ปี  เป็นต้น 

การน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้และให้บริการภาคประชาชนได้มากขึ้น สถาบันเป็นสมองของประเทศในการ
พัฒนาเด็กและครอบครัวอย่างยั่งยืน น่าจะจัดวงแบบนี้ให้มากขึ้น  ต่อไปอาจจะเป็นภาคต่างๆ  ได้เห็นภาพและ
มุมมองที่สถาบันด าเนินการอยู่แล้วและเป็นประโยชน์ขยายวงกว้าวต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. ผศ.ดร.กันนิกา  เพ่ิมพูนพัฒนา  อาจารย์ประจ าสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
      ด้วยตนเองเป็นหนึ่งในก าลังของสถาบัน  เป็นเหมือนกลไก กลจักร 1 ตัว  มองว่าในส่วนของสถาบันมี
บุคลากรที่มีความหลากหลายแตกต่างจากที่อ่ืน  เป็นต้นแบบของความหลากหลายที่ช่วยพัฒนาเด็กและครอบครัว 
มองว่าสถาบันเป็นเหมือนสมองของประเทศในเรื่องการพัฒนาเด็กและครอบครัว  ในส่วนของกลไก เป็ น 1 
ลักษณะเฉพาะของบุคลากรสถาบันมีความแตกต่าง  

     ภายใต้การน าของผู้น าของสถาบัน  เมื่อไรนึกถึงสถาบันจะมีองค์ความรู้ทั้งในเรื่องการปร ะเมิน   
intervention การส่งเสริมพัฒนาการ  เมื่อพูดถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นศูนย์ต้นแบบให้ศูนย์ทั่วประเทศมาดูได้   
มีคลินิกพัฒนาการเด็ก ที่ให้ความช่วยเหลือเด็กกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ หรือกระตุ้นพัฒนาการในเด็กปกติ 

     ในหลักสูตรปริญญาโท ท าให้ทราบว่าถ้าต้องการเป็นบุคลากรที่ท างานด้านเด็กและครอบครอบครัว 
ต้องมาเรียนหลักสูตรของสถาบัน  พอมาท างานตรงนี้ ต้องการให้สถาบัน ต้องการช่วยเหลือเด็กให้มากขึ้น  ซึ่ง
ปัจจุบันสถาบันมีทิศทางการด าเนินงานเป็นแบบนั้นอยู่แล้ว แต่ต้องใช้ระยะเวลา กลไก และพลังในการท ามากขึ้น  
 

    4. นายสิทธิพัฒน์ ตั้งสิน  ศิษย์เก่าศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 
        สมัยเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย อายุน้อยมาก ในความทรงจ าตอนนั้น เรียนที่นี่สนุกมาก 

หลักสูตรการสอน เปิดรับความรู้สึกความคิดของเด็ก  เด็กจ านวนไม่มาก ท าให้ได้ใกล้ชิดกับคุณครู  มีคนรับฟัง  
คุณครูใจดี  ยิ้มแย้ม  แต่ต้องมีคนที่คอยปราม การสื่อสารกันได้มากก็จะเข้าใจทุกอย่างได้มากขึ้นทุกอย่างจะราบรื่น   
การที่ได้มาในท านี้ท าให้ทราบว่าสถาบันมีความก้าวหน้า และมีหลักสูตรที่น่าสนใจมากมาย จนคิดอยากมาเรียน 
มุมมองเป็นเหมือนนักเรียนที่ได้เรียนหลักสูตรของสถาบัน  สถาบันมุ่งพัฒนาเด็กและครอบครัว เราต้องท าให้
ผู้ปกครองเข้าใจว่า สิ่งแวดล้อมแบบใดที่ท าให้เด็กเรียนรู้และกล้าแสดงออก ซึ่งสถาบันท าได้ดีอยู่แล้ว  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการและเกษียณอายุงาน   “จากวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่

ภาคภูมิ” ในปี 2565 มีผู้เกษียณอายุงาน จ านวน 3 ท่าน ได้แก่  นางสาวชัชชนัน   เทพพาณิชย์  นางสาววัฒนา 
พรรษา และนายวิสุทธิ์  ธนูศร 


